

บรรณาธิการ

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการต่าง ๆ ในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ และวารสารออนไลน์ สำหรับฉบับนี้เป็นปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2559) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความงานวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ ด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา ด้านการจัดการ/เศรษฐศาสตร์/การตลาดรวมถึงด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน จำนวน 13 เรื่อง

จากผลการประชุมกองบรรณาธิการ ได้ให้ความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบวารสาร มีการพัฒนาระบบรับ-ประเมินบทความของวารสารออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้จริง ทำให้วารสารฉบับนี้มีการปรับปรุงให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมาจากฉบับก่อนนี้ และเพิ่มจำนวนบทความที่ผู้เขียน ผู้วิจัย นิสิต และนักศึกษาเสนอขอส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ โดยเน้นการพิจารณาบทความจากบุคลากร ซึ่งเป็นคณาจารย์/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและคณาจารย์/บุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ดำเนินการรวบรวม และคัดกรองบทความ จัดทำรูปเล่มวารสารชุมชนวิจัย

ทั้งนี้บทความที่เสนอขอส่งและได้รับการตีพิมพ์ จะต้องไม่เคยหรือไม่อยู่ในระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น และบทความดังกล่าวจะต้องเข้ารับการพิจารณาให้ความเห็นและตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารชุมชนวิจัย ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การนำข้อความใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของต้นฉบับไปตีพิมพ์ใหม่ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของต้นฉบับและกองบรรณาธิการวารสารนี้ก่อน ผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ซึ่งไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

สำหรับนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้สนใจท่านใดที่มีผลงานวิจัยและมีความประสงค์จะเผยแพร่/ตีพิมพ์ โปรดส่งบทความของท่านมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทางเรายินดีรับบทความของท่านเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินผลงานของท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป

ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะที่ปรึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ตลอดจนผู้อ่านที่ให้ความสนใจงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ วิมลธรรม
บรรณาธิการ